

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 13/8/2024

Môn: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đáp án - thang điểm gồm 02 trang)

Câu	Nội dung	Thang điểm
1	Anh (chị) hãy trình bày nội dung Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin. Theo anh (chị), vì sao cách mạng vô sản được gọi là cuộc cách mạng triệt để? <i>(SV trình bày đảm bảo các ý sau)</i>	
	Khái niệm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: Sứ mệnh lịch sử tổng quát của giai cấp công nhân là thông qua chính đảng tiên phong, giai cấp công nhân tổ chức, lãnh đạo nhân dân lao động đấu tranh xoá bỏ các chế độ người bóc lột người, xoá bỏ chủ nghĩa tư bản, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa văn minh.	1,0
	Nội dung Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: <i>Nội dung kinh tế:</i> giải phóng lực lượng sản xuất mang tính xã hội hoá cao thoát khỏi sự kiềm hãm của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, xây dựng quan hệ sản xuất mới.	1,0
	<i>Nội dung chính trị - xã hội:</i> Giành chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động; Thiết lập nhà nước kiểu mới, mang bản chất giai cấp công nhân,...	1,0
	<i>Nội dung văn hoá, tư tưởng:</i> cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới trên lĩnh vực văn hoá, tư tưởng,.....	1,0
	Cách mạng vô sản được gọi là cuộc cách mạng triệt để vì: <i>(SV phân tích đảm bảo các ý sau)</i> - Do địa vị kinh tế, chính trị, xã hội của giai cấp công nhân. - Giải phóng toàn bộ xã hội khỏi áp bức, bóc lột. - Xây dựng xã hội tiến bộ.	1,0
Tổng điểm câu 1		5,0 đ
2	Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của mình về chế độ hôn nhân tiến bộ, liên hệ thực tiễn Việt Nam hiện nay. <i>(SV trình bày đảm bảo các ý sau)</i>	

Câu	Nội dung	Thang điểm
	<p>Chế độ hôn nhân tiến bộ là chế độ hôn nhân dựa trên:</p> <p><i>Thứ nhất</i>, hôn nhân tự nguyện.</p> <p>Hôn nhân tiến bộ là hôn nhân xuất phát từ tình yêu giữa nam và nữ. Tình yêu là khát vọng của con người trong mọi thời đại. Chừng nào, hôn nhân không được xây dựng trên cơ sở tình yêu thì chừng đó, trong hôn nhân, tình yêu, hạnh phúc gia đình sẽ bị hạn chế.</p> <p>Hôn nhân tiến bộ còn bao hàm cả quyền tự do ly hôn khi tình yêu giữa nam và nữ không còn nữa.</p>	1,25
	<p><i>Thứ hai</i>, hôn nhân một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.</p> <p>Bản chất của tình yêu là không thể chia sẻ được, nên hôn nhân một vợ một chồng là kết quả tất yếu của hôn nhân xuất phát từ tình yêu. Thực hiện hôn nhân một vợ một chồng là điều kiện đảm bảo hạnh phúc gia đình, đồng thời cũng phù hợp với quy luật tự nhiên, phù hợp với tâm lý, tình cảm, đạo đức con người.</p> <p>Quan hệ vợ chồng bình đẳng là cơ sở cho sự bình đẳng trong quan hệ giữa cha mẹ với con cái và quan hệ giữa anh chị em với nhau.</p>	1,25
	<p><i>Thứ ba</i>, hôn nhân được bảo đảm về pháp lý.</p> <p>Quan hệ hôn nhân, gia đình thực chất không phải là vấn đề riêng tư của mỗi gia đình mà là quan hệ xã hội.</p> <p>Thực hiện thủ tục pháp lý trong hôn nhân, là thể hiện sự tôn trọng trong tình yêu, trách nhiệm giữa nam và nữ, trách nhiệm của cá nhân với gia đình và xã hội và ngược lại.</p>	1,25
	<p>Liên hệ thực tiễn ở nước ta hiện nay.</p> <p><i>SV lựa chọn một trong ba hoặc cả ba nội dung của chế độ hôn nhân tiến bộ để liên hệ thực tiễn ở Việt Nam hiện nay.</i></p>	1,25
	Tổng điểm câu 2	5,0 đ